

## กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

### กิจกรรมชุมนุมเพื่อสันตนาการ

ที่	กลุ่ม	ชื่อกิจกรรมชุมนุม	ครูที่ปรึกษาชุมนุม	วัตถุประสงค์	จำนวนนักเรียนที่รับ	ห้องเรียน
1	สันตนาการ	หมากกระดานไทย	ครูศุภพร ว่องดี	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทางปัญญา Intelligence Quotient (IQ) เพราะจะมีสมาธิในการเรียนและการทำกิจกรรมได้เป็นเวลานานขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล</li> <li>2. ส่งเสริมให้มีความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient (EQ) เพราะจะเป็นการฝึกการควบคุม การรับรู้ และความเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ไม่หุนหันพลันแล่น</li> <li>3. ส่งเสริมให้มีความอดทนต่อสถานการณ์ Adversity Quotient (AQ) คนที่มีความอดทนจะสามารถตัดสินใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และค่อยๆ แก้ปัญหาจนสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็น โอกาส จากผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะได้</li> <li>4. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม Moral Quotient (MQ) เพราะการแข่งขัน กีฬา ทุกชนิด มีแพ้ มีชนะ ต้องมีน้ำใจ</li> </ol>	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	C208

				<p>นักกีฬาไม่เอาเปรียบผู้อื่น และควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก</p> <p>5. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคม Social Quotient (SQ) ทำให้เกิดทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้มิตรภาพที่ไร้ขอบเขตจากการเข้าร่วมการแข่งขัน</p> <p>6. ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ Creativity Quotient (CQ) มีจินตนาการหรือความคิดใหม่ๆ ในการเล่น เพราะขณะเล่นต้องวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบล่วงหน้าหลายตา พิจารณาตาเดินที่ดีที่สุด เพื่อไปสู่เป้าหมายคือชัยชนะ</p>		
2	สันตนาการ	PUBG MOBILE Esports	<p>ครูณัฐวุฒิ เขตผดุง</p> <p>ครูชนากร อ่อนคำลี</p> <p>ครูชนวันต์ งามศิลป์</p>	<p>1. เพื่อศึกษาเรียนรู้และให้ข้อมูล แก่บุคคลที่สนใจในเรื่องของเกมหรือนักกีฬาอีสปอร์ต และ</p> <p>เป็นสถานที่ให้ทุกคนที่สนใจในด้านเดียวกัน</p> <p>2. เพื่อมารวมตัวกันแสดงความ สามารถ และความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับวงการอีสปอร์ต</p>	ม.ปลาย 75 คน	B501

3	สันตนาการ	ชุมนุมพับกระดาษพาเพลิน	ครูสุปรียา แหละปานแก้ว ครูพิชญากัด เทพประเสริฐ	เพื่อศึกษา พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการพับกระดาษและสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้	ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน	B502
4	สันตนาการ	ชุมนุม ROV	ครูชาญณรงค์ บัวเข้มแสง	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดการวางแผนผ่านเกม 2. เพื่อให้ให้นักเรียนเกิดทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนรู้จักปฏิบัติตามกติการู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย	ม.ต้น 10 ม.ปลาย 15	B503
5	สันตนาการ	ปิงปอง	ครูวริษา พุทธรักษ์	เพื่อให้ให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องชนิดกีฬาและการเล่นเทเบิลเทนนิสเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ทักษะในการตัดสินใจชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิสตามหลักสากล และนักเรียนได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายจากการเรียนหนังสือ	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	ข้างสนามฟุตบอล อาคาร D
6	สันตนาการ	เปตอง	ครูเจษฎากร เพิ่มพรทวีสุข	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดเป็นทักษะเฉพาะตัวในการเล่นกีฬาเปตอง เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน  *(นักเรียนเดิมมีจำนวน 19 คนรับเพิ่มได้อีก 6 คน)	สนามเปตอง
7	สันตนาการ	Digital Art	ครูชนิศาภรณ์ พิลายนต์	เพื่อให้เกิดทักษะสำคัญของผู้เรียนในด้านความคิด โดยการทำกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมอย่างมีระบบและสนุกสนาน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน (มี นร.เดิม 11 คน)	ห้อง ม.6/3 อาคาร D

8	สันทนาการ	ชุมนุม Card Player Club	1. ครูพรวิภา นาคสกุล 2. ครูอิทธิเดชน์ เก้านพรัตน์	เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดและต่อยอดการปฏิบัติจริงได้ในอนาคต	ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน	C316
9	สันทนาการ	Anime song no karaoke	ครูกิตติชัย บุตรหงส์	1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น จากบทเพลงประกอบการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น 2. เพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับผู้เรียนด้วยเพลงจากการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น 3. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านเพลงจากการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น 4. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี การขับร้องเพลง ด้วยเพลงจากการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	ห้องปฏิบัติการภาษา C102
10	สันทนาการ	Sing Sang Sung	1. ครูประภากร กรรเจียกพงษ์ 2. ครูนิวัฒน์ ภูมิพะนา	1. เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการร้องเพลงที่หลากหลายในการเรียนภาษาต่างประเทศ 2. เพื่อออกเสียงพยัญชนะและอักขระให้ถูกต้องชัดเจน 3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสุขสนุกสนานตามสถานการณ์	ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน	B706
11	สันทนาการ	วัฒนธรรมญี่ปุ่น	ครูขวัญชนก ศรีพละธรรม	1. เพื่อให้ นักเรียนที่มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น ได้รู้จักและเข้าใจในประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น 2. เพื่อให้ นักเรียน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม	ม.ต้น 25 คน	B707

				และเทศกาลต่างๆของประเทศญี่ปุ่นที่จัดขึ้น ในชุมชน		
12	สันทนาการ	Street dance	1.ครูตรีรินทร์ โรจน์หิรัญ ไกร 2.ครูศศิวิมล จันทร์สว่าง	1.เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและใช้เพลง สากลในสร้างกิจกรรมสันทนาการ	ม.ปลาย 50คน	B708